
ประธานบอร์ด กพฐ.ชูผลงานจับต้องได้ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ย. 2564

ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) โดยมีตนเป็นประธานนั้น เบื้องต้นยังไม่ได้นัดประชุม
กพฐ.อยากให้ประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก่อน

ทั้งนี้ จะขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 12 ข้อของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ
เนื่องจากนโยบายของ รมว.ศธ.ครอบคลุมหมดทุกด้านแล้ว
อีกทั้งแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ดำเนินการอยู่ถือเป็นแผนงานที่ดี
โดยตนจะเข้ามาทำให้งานต่างๆ มีความแหลมคมและจับต้องได้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เพราะสิ่งที่สังคมอยากเห็นคือผลงานการศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ เช่น การเรียนการสอนเรื่องโค้ดดิ้ง
จะต้องทำให้เด็กเรียนแล้วไปใช้งานได้จริง เป็นต้น

“ผมยอมรับว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะมีทรัพยากรจำนวนมาก
แต่ไม่กังวลกับการทำงานอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เราไม่จำเป็นจะต้องยุบหรือควบรวมทั้งหมด
แต่การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นสิ่งสำคัญ เพราะครูส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่สอนอย่างเดียว
แต่ทำหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นงานธุรการ แต่หากเราบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค้า เช่น
การดึงเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เข้ามาช่วยงานธุรการ เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาครูผมอยากให้ครูได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้วต่อยอดความรู้ให้แก่นักเรียน”
ศ.บัณฑิตกล่าว.
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